

Nghệ An cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư hiệu quả

LÊ VŨ SAO MAI*

Những năm qua Nghệ An đã nỗ lực không ngừng để cải thiện môi trường đầu tư, làm cho môi trường trở nên thông thoáng, hấp dẫn nhà đầu tư hơn. Sự nỗ lực đó đã gặt hái được nhiều thành công, thể hiện ở kết quả thu hút đầu tư ngày càng cao cả về quy mô vốn và số dự án... Tuy nhiên, để trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của nhà đầu tư khi đến với Bắc Trung Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung, thời gian tới, Nghệ An cần có những giải pháp đột phá hơn nữa.

THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã chủ động, quyết liệt, tập trung cao độ trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Tỉnh, mà trọng tâm là công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách về bằng giá đất, tăng khả năng tiếp cận đất đai, cơ chế chính sách về hỗ trợ đầu tư, góp phần tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến tìm hiểu và đầu tư tại Nghệ An.

Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cùng các địa phương, sở, ngành đều xác định đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Lãnh đạo các cấp vào cuộc quyết liệt, hỗ trợ cao nhất cho nhà đầu tư qua việc đơn giản hóa các thủ tục, giải phóng mặt bằng nhanh gọn và giải quyết triệt để vướng mắc... Đây được xem là khâu đột phá, trọng tâm của Tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư.

Định kỳ, lãnh đạo Tỉnh tổ chức giao ban, gặp mặt các nhà đầu tư để giải quyết khó khăn, kiến nghị, nhất là dự án trọng điểm, quy mô lớn; giải quyết vấn đề tồn đọng với trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành và địa phương liên quan. UBND Tỉnh cũng tổ chức hội nghị giao ban hiệp hội, hội doanh nghiệp, doanh nhân định kỳ (2 tháng/lần) để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, góp phần tạo được sự đồng thuận cao của doanh nghiệp. UBND Tỉnh thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phụ trách, thường xuyên hỗ trợ giải quyết khi có vấn đề

phát sinh xảy ra. Ngoài ra, một số đơn vị, như: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh... đã tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp của ngành mình, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; triển khai các hoạt động tập huấn, hỗ trợ triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử cho các doanh nghiệp...

Vấn đề cải cách thủ tục hành chính luôn được chính quyền tỉnh Nghệ An quan tâm và tích cực cải tiến. Hoạt động của các bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư có liên quan, kịp thời có văn bản trả lời, hướng dẫn trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư, hồ sơ đề xuất điều chỉnh mở rộng dự án đầu tư, đảm bảo cho việc thực hiện các thủ tục về đầu tư được thuận lợi, nhanh chóng theo quy định. Tỉnh đã xây dựng Cổng Dịch vụ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (địa chỉ: <http://dichvuhotrodoanhnghiep.nghean.vn>) để cung cấp các dịch vụ online đến công dân, doanh nghiệp... Năm 2019, tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng trên địa bàn Tỉnh đạt 100%, cao nhất cả nước (mức trung bình của cả nước là 70,7%), được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và đánh giá cao (Phạm Văn Thiện, 2019).

Công tác xúc tiến đầu tư cũng được Tỉnh quan tâm triển khai. Hơn 10 năm qua, Nghệ An đã tổ chức thành công Hội

* TS., Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh

**BẢNG: SỐ DỰ ÁN VÀ QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ VÀO NGHỆ AN
GIAI ĐOẠN 2016-2020**

	2016	2017	2018	2019	2020	Tổng số
Số dự án (cấp mới và điều chỉnh)	120	172	114	97	97	600
Vốn đầu tư (tỷ đồng)	30.955,40	15.229,03	10.398,17	10.813,72	15.110,24	82.506,56

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

nghe thường niên gặp gỡ các nhà đầu tư vào dịp đầu năm mới, thu hút hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế. Đây là cách quảng bá rộng rãi về lợi thế của địa phương cũng như tinh thần đồng hành, chủ động của lãnh đạo Tỉnh trong cam kết hỗ trợ, đồng hành với các nhà đầu tư. Cùng với đó, Tỉnh đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thông qua liên kết, hợp tác với các cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại các nước, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore... Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư bằng cách trực tiếp gặp gỡ, đàm phán với các tập đoàn kinh tế lớn trong khu vực ASEAN, châu Úc, châu Á, như: Công ty Goertek Việt Nam (dự án sản xuất linh kiện điện tử); Công ty JuTeng International Holdings Ltd (dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử cho máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh, dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng gần 500 triệu USD tại KCN Hoàng Mai I), Nhà đầu tư Everwin USA, LLC và Everwin Precision Hong Kong Company Limited...

Ngoài việc gặp gỡ với các đối tác là tập đoàn kinh tế lớn trong khu vực và trên thế giới, Nghệ An còn duy trì các mối quan hệ hợp tác hữu nghị, kết nghĩa với các tỉnh, thành phố thuộc các quốc gia, như: TP. Vinh kết nghĩa với TP. Fukuroi của tỉnh Shizuoka (Nhật Bản); TP. Vinh kết nghĩa với TP. Namyangju (Hàn Quốc); tỉnh Nghệ An với các tỉnh biên giới giữa Lào và Việt Nam... (Sỹ Tân, Văn Dũng, 2018). Bằng các mối quan hệ hữu nghị nói trên, Nghệ An đã tranh thủ được sự ủng hộ của các bộ, ngành trung ương và các quốc gia trên thế giới để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của mình nhằm thu hút đầu tư một cách có hiệu quả.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư, chính sách, kết quả đầu tư... được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã góp phần quảng bá môi trường đầu tư ở Nghệ An hấp dẫn, mến khách đến với các nhà đầu tư. Tỉnh đã hoàn thiện và ban hành trên 2.000 ấn

phẩm xúc tiến đầu tư, bao gồm: ấn phẩm “Nghệ An - Điểm đến đầu tư hấp dẫn, thân thiện”, “Danh mục dự án thu hút đầu tư vào Nghệ An đến năm 2030”; Clip quảng bá hình ảnh đất nước, con người tỉnh Nghệ An với tựa đề “Nghệ An điểm đến hấp dẫn” với 4 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản; chiếu phim tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)...

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn 2016-2020, thu hút đầu tư vào Tỉnh đạt được kết quả khá tích cực, với 600 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 82.506,56 tỷ đồng, tăng cả về số lượng, quy mô và chất lượng dự án so với các giai đoạn trước đó (Bảng).

Đối với thu hút đầu tư vào khu công nghiệp (KCN), Nghệ An đã tập trung thu hút đầu tư vào: KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An; KCN WHA; KCN Hoàng Mai I; KCN Đông Hồi; KCN Nghĩa Đàn nằm trong Khu kinh tế Đông Nam. Lũy kế đến cuối 2020, Khu kinh tế Đông Nam đã thu hút được 239 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư 58.005,8 tỷ đồng. Trong đó, có 43 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 15.820 tỷ đồng (tương đương 680,45 triệu USD). Theo đó, dự án FDI, chiếm 17,9% về số lượng dự án và 27,2% trong tổng mức đầu tư đăng ký. Riêng Dự án KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An đã thu hút được 26 nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD, trong đó có 11 doanh nghiệp FDI và dự kiến thu hút hơn 22 nghìn lao động. Hiện tại, đã có 11 doanh nghiệp đi vào hoạt động và 6 dự án đang triển khai xây dựng tại đây. Với KCN WHA, tuy mới đi vào hoạt động được 3 năm, vừa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, với hơn 143 ha tại Khu kinh tế Đông Nam, nhưng đã có nhiều nhà đầu tư của Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan đăng ký với số vốn hàng trăm triệu USD.

Nhiều nhà đầu tư, tập đoàn có thương hiệu mạnh trong và ngoài nước đã chọn Nghệ An làm điểm dừng chân triển khai các dự án lớn. Đơn cử như các dự án: Dự án Vinhtech Singapore (200 triệu USD); 2 Nhà máy Hoa Sen tại Đông Hồi, Nam Cẩm (khoảng 10.000 tỷ đồng) của Tập đoàn Hoa Sen; 2 nhà máy bia và chế biến thực phẩm (3.000 tỷ đồng) của Tập đoàn Masan, Dự án Luxshare - ICT (140 triệu USD) do Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An (Hồng Kông) làm chủ đầu tư; Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử Everwin (300 triệu USD) của Công ty Everwin USA, LLC; Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử cho máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh (500 triệu USD) của Công ty JuTeng International Holdings Ltd. Đặc biệt, phải kể đến các dự án phát triển kết

cấu hạ tầng KCN, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (76,4 triệuUSD); KCN Hemaraj 1 Nghệ An (92,2 triệu USD); Cảng xi măng Visai 70.000 tấn (2.100 tỷ đồng); Cảng xăng dầu DKC 49.000 tấn (570 tỷ đồng); Bến số 5, 6 cảng Cửa Lò 30.000 tấn (650 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đầu tư Dự án KCN Hoàng Mai 1 (750 tỷ đồng). Đây là những dự án không chỉ mang lại nguồn thu ngân sách địa phương, mà còn tạo cơ sở, điều kiện để tiếp tục thu hút đầu tư nhiều hơn nữa.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải thiện môi trường đầu tư tại Nghệ An vẫn chưa đáp ứng triệt để yêu cầu đặt ra. Trên địa bàn Tỉnh vẫn thiếu quỹ đất sạch; một số thủ tục hành chính còn rườm rà, kéo dài. Ở một số cơ quan, cán bộ nhà nước vẫn còn tư tưởng ngại dợi nhà đầu tư, ngại chờ thủ tục, không đồng hành, gây khó khăn với doanh nghiệp, còn tình trạng “Tỉnh mở, Sở thất”; nhiều dự án trọng điểm của Tỉnh đang bị vướng mắc các thủ tục nên tiến độ triển khai chậm hoặc chưa triển khai được. Mặt khác, kết cấu hạ tầng trên địa bàn chưa hoàn thiện đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại có nhiều thay đổi, tiến độ thực hiện nhiều dự án trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề.

”

Ở một số cơ quan, cán bộ nhà nước vẫn còn tư tưởng ngại dợi nhà đầu tư, ngại chờ thủ tục, không đồng hành, gây khó khăn với doanh nghiệp, còn tình trạng “Tỉnh mở, Sở thất”; nhiều dự án trọng điểm của Tỉnh đang bị vướng mắc các thủ tục nên tiến độ triển khai chậm hoặc chưa triển khai được.

”

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Một là, hoàn thiện cơ chế chính sách. Trong thời gian tới, Nghệ An cần đặc biệt chú trọng đổi mới cơ chế, chính sách, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp yên tâm về môi trường sản xuất, kinh doanh mang tính bền vững hơn nữa; trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến, sạch, quản trị hiện đại, không đánh đổi tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Tỉnh cần có cơ chế, chính sách riêng đối với các nhà đầu tư đã và đang hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư tại các khu công nghiệp đã có kết cấu hạ tầng, có mặt bằng thông qua việc xây dựng, điều chỉnh giá thuê đất phù hợp thực tiễn của địa phương, có tính cạnh tranh cao.

Ngoài những chính sách chung cho các nhà đầu tư, Tỉnh cần ban hành các chính sách cụ thể cho từng lĩnh vực và địa phương, ví dụ như: đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, công nghệ tiên tiến, cụm công nghiệp, sản phẩm xuất khẩu. Ngoài ra, cũng cần bổ sung hoàn chỉnh các chính sách cho từng mảng công việc của nhà

đầu tư, như: giải phóng mặt bằng, thu hút nhân lực, xây dựng thương hiệu, thương mại điện tử...

Bên cạnh đó, việc đổi mới chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chính sách thu hút nhân tài trên địa bàn Tỉnh cần tiếp tục được coi là một trong những khâu đột phá, chiến lược lâu dài, tạo tiền đề cải thiện môi trường đầu tư.

Hai là, tăng cường các giải pháp hỗ trợ, gỡ khó cho nhà đầu tư, cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ một cách cụ thể, thiết thực hơn nữa, như: Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo Tỉnh, các ngành với các nhà đầu tư; Lập tổ công tác liên ngành để thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài; Định kỳ hàng tháng kiểm tra, giám sát, họp bàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm để xử lý kịp thời, bảo đảm các dự án hoạt động hiệu quả nhằm tiếp tục củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh tại Nghệ An, tạo hiệu ứng lan tỏa và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới với phương châm Tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; Rà soát, đôn đốc các sở, ngành xử lý, giải quyết hồ sơ chủ trương đầu tư còn tồn đọng và các hồ sơ mới phát sinh cho các doanh nghiệp/nhà đầu tư.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, cần gắn trách nhiệm với người đứng đầu đơn vị, yêu cầu người đứng đầu phải cam kết trách nhiệm không để chậm thủ tục, không có cán bộ gây phiền hà, xử lý công việc theo đúng thẩm quyền.

Ba là, đổi mới toàn diện công tác xúc tiến đầu tư trên tất cả các mặt: tư duy, quan điểm, phương thức, đối tượng và nội dung xúc tiến. Về tư duy, quan điểm, cần coi nhà đầu tư là đối tượng phục vụ (với tâm thế mình cần nhà đầu tư hơn họ cần mình). Về phương thức, cần tích cực đổi mới hình thức quảng bá xúc tiến đầu tư thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, như: truyền hình, internet, mạng xã hội... tiến tới số hóa các thông tin nhằm tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ số, bằng cách tích hợp đầy đủ, kịp thời các thông tin, các loại bản đồ quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới... vào hệ thống dữ liệu môi trường đầu tư, kinh doanh

của Tỉnh trong các sản phẩm thông minh được mã hóa QR code để cung cấp cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu.

Về đối tượng xúc tiến, các cơ quan, đơn vị chủ động tiếp cận, kết nối các nhà đầu tư lớn, đứng đầu các chuỗi cung ứng để kịp thời thu hút dòng vốn đầu tư mới; tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu. Đẩy mạnh tập trung thu hút các nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp của tỉnh gắn liền với ngành công nghiệp hỗ trợ.

Trên hết, trước khi đi xúc tiến bên ngoài, cần làm tốt công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các doanh nghiệp đã và đang triển khai dự án sau khi được cấp phép đầu tư. Kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến, chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa từ phong cách và phương pháp, nghiệp vụ xúc tiến đầu tư.

Bốn là, tiếp tục củng cố kết cấu hạ tầng, trong đó phải có những dự án hạ tầng trọng điểm. Nghệ An cần ưu tiên các nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện, hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông, cảng biển, đô thị một cách đột phá hơn nữa. Tỉnh cần huy động nguồn lực để có thể thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm thu hút đầu tư đã xác định, bao gồm: Dự án khu công nghệ cao trong Khu kinh tế Đông Nam (5.000 tỷ đồng); Dự án nâng cấp Cảng Cửa Lò gắn với Khu kinh tế Đông Nam (2.000 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đê chắn sóng và luồng tàu cảng Đông Hồ (2.610 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Tân Kỳ (2.000 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đê chắn sóng và luồng tàu khu bến Cảng nước sâu Cửa Lò (1.381 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN sông Dinh, huyện Quỳnh Hợp (1.354 tỷ đồng); Dự án KCN chế biến gỗ tập trung (1.000 tỷ đồng); Dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ (500 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường thuộc Khu kinh tế Đông Nam (500 tỷ đồng). Khi những dự án này được triển khai, Nghệ An nhất định sẽ có được hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. □

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (2016-2020). *Tình hình thu hút đầu tư các năm, từ năm 2016 đến năm 2020*
2. Sỹ Tân, Văn Dũng (2018). *Nghệ An: Thu hút hiệu quả các dự án đầu tư*, truy cập từ <https://nhadautu.vn/nghe-an-thu-hut-hieu-qua-cac-du-an-dau-tu-d11227.html>
3. Phạm Văn Thiện (2019). *Tình hình đăng ký doanh nghiệp và cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh tại tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2020*, truy cập từ <https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/599/5218/tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-va-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-tai-tinh-nghe-an-9-thang-dau-nam-2020.aspx>

QUẢNG CÁO SỐ 17



KINH TẾ VÀ DỰ BÁO

1. Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	Bìa 2
2. Ngân hàng TMCP Quân đội.....	Bìa 3
3. Cụm công nghiệp Khánh Thượng.....	Bìa 4
4. Công ty TNHH Hyundai Việt Nam	Trang trong
5. Ngân hàng Vietinbank	Trang trong
6. Công ty Cổ phần Tập đoàn GREEN+.....	Trang trong
7. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái	Trang trong
8. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang	Trang trong
9. Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh	Trang trong
10. Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.....	Trang trong
11. Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn	Trang trong
12. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ	Trang trong
13. Công ty TNHH tư vấn - thiết kế - xây dựng Phú Gia Hòa.....	Trang trong
14. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.....	Trang trong
15. Công ty Cổ phần Đại An	Trang trong
16. Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	Trang trong
17. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.....	Trang trong
18. Trung tâm tư vấn, hỗ trợ đầu tư và dịch vụ KCN tỉnh Thái Bình	Trang trong